

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp, thế giới phải chống đỡ, vật lộn với đại dịch Covid-19; tình hình vốn đã phức tạp, khó lường lại càng trở nên khó khăn hơn.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp những khó khăn, thử thách rất lớn, chưa có tiền lệ. Đó là đợt dịch bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, nhất là sức khỏe, tinh mạng của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, hợp lực và giám sát hiệu

quả của Quốc hội, HĐND các cấp; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể; vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, khẳng định những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Về những chỉ đạo, điều hành trọng tâm và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết: Chính phủ đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, tạo đột phá về bao phủ vắc-xin, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội;

chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các quan điểm chỉ đạo, điều hành, quán triệt theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH

bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục đổi mới, chủ động, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết liệt hành động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, công đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức hết sức nặng nề, chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, tiếp tục làm rạng rỡ Tổ quốc ta, tỏ phẩm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập: Do hậu quả

nặng nề bởi đợt bùng phát dịch lần thứ tư gây ra, tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt 2,58%, thấp hơn so mục tiêu 6% đã đề ra. Thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường lao động, ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Kinh tế - xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn; không ít doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí phải giải thể, phá sản. Một số chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động bị đứt gãy. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng. Năng lực y tế, nhất là ở cấp cơ sở và y tế dự phòng còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm an sinh xã hội tại một số địa bàn còn hạn chế, chưa đạt ứng yêu cầu.

Lao động, việc làm bị ảnh hưởng nặng nề. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

hiều nơi còn khó khăn; nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực chưa có sự chuyển biến rõ nét. Dạy và học trực tuyến còn nhiều bất cập. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đấu tranh, phòng, chống tội phạm còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp....

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Trung ương Đảng đã có Kết luận, Quốc hội đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm 2022. Tổng Bí thư có bản đồng tình với các báo cáo của Chính phủ, đồng thời gợi ý, nhấn mạnh thêm một số nội dung:

**Một là,** cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin, nhanh chóng bao phủ cơ bản hai mũi cho người được phép tiêm vắc-xin. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, để cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

**Hai là,** tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

**Ba là,** quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

**Bốn là,** tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn

xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

**Năm là,** tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để có thể chiến thắng "kẻ thù vô hình - Covid-19" hết sức nguy hiểm và tàn ác, giữ gìn, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trước hết là mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

(Tổng hợp)

**VŨ AN**

**Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép**



Cơ sở sản xuất đồng phục Công giáo Vinh Hùng, thôn Đồng Tâm, xã Vũ An.

Với quan điểm chỉ đạo vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, xã Vũ An (Kiến Xương) không chỉ kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn mà còn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Ông Phạm Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Vũ An cho biết: Quan điểm của xã là đặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu, do đó địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Từ tháng 4/2021 đến nay, mặc dù xuất hiện rải rác một số ca F0 trên địa bàn song nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên với phương

châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình dịch ở Vũ An luôn trong tầm kiểm soát. Từ đó người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Toàn xã có trên 50 hộ duy trì kinh doanh dịch vụ ổn định. Nhiều ngành nghề tiếp tục phát triển, điển hình như nghề xây dựng duy trì 5 doanh nghiệp và hơn 20 tổ, trong đó tổ nghề nhất có 50 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Vũ An phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp với 4 cơ sở sản xuất thực phẩm cho gần 100 lao động ở địa phương. Ông Phạm Văn Vinh, chủ cơ sở sản xuất đồng phục Công giáo Vinh Hùng, thôn Đồng Tâm cho biết: Gần bó với nghề may từ 20 năm nay tôi đã tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Do làm trọn gói từ cắt, may, hoàn thiện, đóng gói nên bình quân mỗi tháng có số sản xuất được 6.000 sản phẩm.

Gần đây tôi tiếp tục mở thêm cơ sở sản xuất sang xã Quang Lịch và một số cơ sở may gia công ở xã. Mặc dù dịch Covid-19 phức tạp song với sự nhạy bén, linh hoạt của mình, cơ sở may của tôi chưa bao giờ bị gián đoạn, hết việc làm do các đơn hàng vụ ổn định. Nhiều ngành nghề tiếp tục phát triển, điển hình như nghề xây dựng duy trì 5 doanh nghiệp và hơn 20 tổ, trong đó tổ nghề nhất có 50 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Vũ An phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp với 4 cơ sở sản xuất thực phẩm cho gần 100 lao động ở địa phương. Ông Phạm Văn Vinh, chủ cơ sở sản xuất đồng phục Công giáo Vinh Hùng, thôn Đồng Tâm cho biết: Gần bó với nghề may từ 20 năm nay tôi đã tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Do làm trọn gói từ cắt, may, hoàn thiện, đóng gói nên bình quân mỗi tháng có số sản xuất được 6.000 sản phẩm.

Gần đây tôi tiếp tục mở thêm cơ sở sản xuất sang xã Quang Lịch và một số cơ sở may gia công ở xã. Mặc dù dịch Covid-19 phức tạp song với sự nhạy bén, linh hoạt của mình, cơ sở may của tôi chưa bao giờ bị gián đoạn, hết việc làm do các đơn hàng vụ ổn định. Nhiều ngành nghề tiếp tục phát triển, điển hình như nghề xây dựng duy trì 5 doanh nghiệp và hơn 20 tổ, trong đó tổ nghề nhất có 50 lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Vũ An phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp với 4 cơ sở sản xuất thực phẩm cho gần 100 lao động ở địa phương. Ông Phạm Văn Vinh, chủ cơ sở sản xuất đồng phục Công giáo Vinh Hùng, thôn Đồng Tâm cho biết: Gần bó với nghề may từ 20 năm nay tôi đã tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Do làm trọn gói từ cắt, may, hoàn thiện, đóng gói nên bình quân mỗi tháng có số sản xuất được 6.000 sản phẩm.

Bên cạnh đó, Vũ An luôn xác định nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế địa phương. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân song bà con vẫn luôn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp. Vũ An đã tập trung phát triển những cây có thể mạnh, năng suất cao, chất lượng tốt. Vụ hè vừa qua, cây dưa gang duy trì được 13,4ha và chỉ trồng sau 55 ngày đã thu được 500 tấn. Đối với cây lạc giống, hàng năm duy

**Nuôi ong - hướng phát triển kinh tế mới**

*Tận dụng lợi thế, thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Sau một thời gian nuôi, bước đầu mô hình đem lại hiệu quả với thu nhập cao, mở ra triển vọng, hướng phát triển kinh tế mới.*

An Đông (Quỳnh Phụ) là xã ven biển có diện tích đất trồng ngô, cây vụ đông nhiều, đặc biệt có nhiều vườn cây ăn quả như nhãn, vải... tạo ra nguồn hoa lớn phù hợp cho nghề nuôi ong phát triển. Nhận thấy những lợi thế đó, năm 2018 anh Nguyễn Văn Đàm nhập 3 đàn ong về nuôi. Đến nay, đàn ong của anh đã nhân lên 50 đàn và cung cấp 100 đàn ong giống cho một số hộ trong xã. Anh Đàm cho biết: Nuôi ong không vất vả, không mất nhiều công chăm sóc, vốn đầu tư, tuy nhiên đòi hỏi phải có kinh nghiệm, đầu tư về kỹ thuật để hiểu rõ đặc điểm của đàn ong không được để ong đánh nhau, cướp mật hay chia đàn... Nhân càng nhiều ong chúa, ong thợ về thùng thì sẽ càng được nhiều mật hơn, đem lại thu nhập cao hơn. Trung bình một tổ ong sẽ cho thu hoạch mật 3 lần/năm, muốn mật đậm đặc, sánh hơn thì để thời gian lấy mật dài một chút. Trong năm, lượng mật ong thu được nhiều và chất lượng ngon

nhất là trong khoảng hơn một tháng vào mùa hoa nhãn, vải. Thời gian này, với 50 đàn thì thu được hơn 300 lít mật, giá bán 250.000 - 300.000 đồng/lít; sau đó thì lượng mật giảm do nguồn hoa ít hơn. Sản phẩm mật ong của gia đình chủ yếu lấy từ hoa nhãn toàn là mật nguyên chất nên được nhiều khách hàng tin dùng. Mỗi năm thu chỉ phí đầu tư gia đình thì thu về gần 100 triệu đồng từ mật và giống ong. Không mất nhiều công chăm sóc nên ngoài nuôi ong thì vẫn làm thêm nghề khác để tăng thu nhập cho gia đình.

Bản, sù, vệt là loại cây mọc ở ven biển, không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Dựa vào lợi thế rừng ngập mặn ven biển có sẵn, nhiều người dân hai huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy đã phát triển nghề nuôi ong, thu mật ong, phấn hoa, đặc biệt không phải tốn chi phí cho ăn, đem lại thu nhập cao, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tại địa phương. Anh Vũ Trung Hiếu, hộ nuôi ong xã Thái Đô

(Thái Thụy) cho biết: Từ tháng 4 đến tháng 7 là khoảng thời gian các loài hoa ở trong rừng ngập mặn nở rộ nhất và đây cũng là mùa mà ong cho mật nhiều nhất trong năm. Trước đây, tôi nuôi ong tăng dần truyền thống nhưng cho lượng mật thấp. Từ khi chuyển sang nuôi theo hình thức tăng kế, cùng số lượng đàn nhưng giá trị kinh tế cao hơn gấp nhiều lần truyền đơn. Nuôi ong tăng kế gần như khai thác tự nhiên, can thiệp rất ít vào con ong tự việc cho ăn, kiểm tra mật, nhân cho người nuôi lại tốt cho ong, lượng mật thu được chất lượng hơn, năng suất hơn. Mật ong được công ty thu mua nên tôi rất yên tâm. Với nguồn mật dồi dào, thời gian tới tôi sẽ tăng số lượng đàn.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có khoảng 8.200 đàn ong (tính cả đàn ong của người dân trong tỉnh và số lượng đàn ong hàng năm từ các địa phương khác gửi đến vào mùa hoa), chủ yếu tập trung tại các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải và Hưng Hà và phân bố rải rác tại các huyện, thành phố.

Thái Bình có thành phần cây nguồn mật, phần khá đa dạng, với diện tích rừng ngập mặn khoảng 4.000ha (trồng sù, vệt, trang) mùa hoa nở khoảng tháng 4 đến tháng 8; mùa hoa nhãn, hoa vải từ tháng 2 đến tháng 3. Ngoài ra còn có các loại cây lương thực là nguồn cung cấp phấn hoa như lúa (153.693ha), ngô (10.760ha), khoai lang (3.416ha) và nhiều cây trồng đa dạng khác. Hệ thống cây trồng đa dạng và phong phú cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng của đàn ong mật. Với phương thức nuôi ong di chuyển, hàng năm có thể phát triển được hàng nghìn đàn ong.

NGÂN HUYỀN



Mô hình nuôi ong lấy mật của anh Nguyễn Văn Đàm, xã An Đông (Quỳnh Phụ) cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

THU THỦY